

## PHỤ LỤC

### Thông tin kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân quý III/2023

Trong quý II/2023, tại các kỳ họp tiếp xúc cử tri, đối thoại, diễn đàn.... nhân dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã có nhiều ý kiến, kiến nghị các ngành, các cấp về các vấn đề cụ thể. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ đã có báo cáo tổng hợp đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Qua theo dõi, hiện nay các ngành, các cấp đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri, cụ thể như sau:

#### **A. Các nội dung được trả lời tại báo cáo số 346/BC-UBND ngày 31/8/2023 của UBND thành phố về trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân khối phố 6, phường An Sơn.**

##### **1. Nội dung kiến nghị: Đề nghị thành phố bó gọn các dây cáp quang, dây điện thoại giữa các trụ điện.**

Trả lời: Liên quan nội dung này, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo Điện lực và các doanh nghiệp viễn thông liên quan thực hiện bó gọn cáp quang các tuyến đường chính như Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Tôn Đức Thắng, Lý Thường Kiệt, Trưng Nữ Vương,... Trong thời gian đến tiếp tục thực hiện các tuyến đường còn lại trên địa bàn thành phố, trong đó có khu vực khối phố 6, phường An Sơn.

##### **2. Nội dung kiến nghị: Đề nghị hỗ trợ đầu tư tuyến đường hoa hoặc cây xanh tại khối phố 6, phường An Sơn để làm đẹp mỹ quan đô thị.**

Trả lời: Việc đầu tư cây xanh bóng mát trong các khu dân cư, thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị thành phố, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố có phương án thay mới, bổ sung định kỳ; đối với việc xây dựng đường hoa, chủ trương chung là xã hội hoá. UBND thành phố sẽ giao UBND phường An Sơn phát động Nhân dân và huy động nguồn lực xã hội hoá để trồng, chăm sóc hoa, cây xanh trên các tuyến phố trên địa bàn phường để làm đẹp mỹ quan đô thị.

##### **3. Nội dung kiến nghị: Đề nghị thành phố có kế hoạch nạo vét, khơi thông hệ thống cống rãnh quanh khu vực khối phố 6 và các khu dân cư trên địa phương An Sơn để tránh tình trạng ngập úng cục bộ vào mùa mưa**

Trả lời: Hằng năm, UBND thành phố đã có phương án nạo vét kênh mương, cống rãnh trên địa bàn toàn thành phố; theo phương án sẽ luân phiên thay đổi phù hợp điều kiện tiêu thoát từng khu vực. Hiện nay, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam (đơn vị thực hiện) đã triển khai thực hiện xong khối lượng nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước năm 2023 trên địa bàn phường An Sơn theo hồ sơ được duyệt. Đồng thời, tiếp tục theo dõi xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có).

**4. Nội dung kiến nghị: Có giải pháp đậy nắp mương trần ADB để tránh ô nhiễm môi trường.**

Trả lời: Tuyến mương bê tông thuộc dự án khu dân cư khối phố 4, phường An Sơn dài 413m từ đường Nguyễn Hữu Xuân đến mương suối ông Dung là mương hở chưa đậy đan, vào mùa nắng mương tiếp nhận nguồn nước thải chung của tất cả các khu dân cư phường An Sơn nên thường phát tán mùi hôi. Hằng năm thành phố đều đưa vào khối lượng nạo vét tuyến mương này để đảm bảo thoát nước và giảm mùi hôi. Năm 2023 đã triển khai nạo vét xong, tuy nhiên do lượng nước trong cống chủ yếu là nước thải và kết hợp với thời tiết nắng nóng nên tạo mùi hôi khó chịu.

UBND thành phố đã tiến hành kiểm tra, khảo sát lập phương án lắp đặt đan mương bê tông cốt thép trên mương trần thành mương bê tông với tổng chiều dài khoảng 413m, đoạn từ đường Trương Quang Giao đến đường Bùi Thị Xuân, khẩu độ B=6m, chiều dài khoảng 110,0m và đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến giáp đường Nguyễn Hữu Xuân, khẩu độ B=4m, chiều dài khoảng 303,0m, với tổng kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng. Trên cơ sở khảo sát, UBND thành phố đã thống nhất đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư cho năm 2024 (Thông báo số 42/TB-UBND ngày 17/02/2023 và Thông báo số 460/TB-UBND ngày 11/5/2023 của UBND thành phố Tam Kỳ).

**B. Các nội dung được trả lời tại báo cáo số 276/BC-UBND ngày 13/7/2023 của UBND thành phố về trả lời ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị giao ban dự luận xã hội quý II/2023 của Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố**

**1. Nội dung kiến nghị: Việc chi tiền khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố chậm trễ, chưa kịp thời để động viên cho các tập thể cá nhân có thành tích.**

Trả lời: Hiện nay, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đều đã được chi tiền khen thưởng theo quy định; không còn trường hợp đã có quyết định khen thưởng nhưng chưa chi tiền khen thưởng. Phòng Nội vụ tiếp thu ý kiến và tiếp tục thực hiện đảm bảo kịp thời.

**2. Nội dung kiến nghị: Cần thường xuyên tổ chức giao ban với các tổ chức hội đặc thù để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và để theo dõi việc tổ chức hoạt động của các hội này.**

Trả lời: Việc tổ chức giao ban với các tổ chức hội đặc thù được tổ chức định kỳ mỗi năm 2 lần. UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Nội vụ thành phố chuẩn bị nội dung để tổ chức họp giao ban 6 tháng đầu năm với các hội đặc thù trong tháng 7/2023; đồng thời thường xuyên theo dõi tình hình hoạt động của các hội để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho hội.

**3. Nội dung kiến nghị: Trụ sở của các hội đặc thù có nhiều hạng mục công trình xuống cấp, đã có kiến nghị, đề nghị kiểm tra, khảo sát để đầu tư, nâng cấp.**

Trả lời: Về đề nghị sửa chữa trụ sở làm việc của tổ chức Hội, UBND thành phố đã có Thông báo số 140/TB-UBND ngày 29/01/2021 thống nhất giao Hội Chữ thập đỏ thành phố chủ trì, phối hợp với các hội, đoàn thể liên quan của thành phố khảo sát, đề xuất phương án, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Do đó, đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai thực hiện theo tinh thần đã được UBND thành phố chỉ đạo.

**4. Nội dung kiến nghị: Chế độ lương cho cán bộ các hội đặc thù chậm được giải quyết (lương tháng 4, tháng 5 thì cuối tháng 5 mới có).**

Trả lời: UBND thành phố Tam Kỳ đã ban hành Quyết định số 6368/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Trên cơ sở đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố đã ban hành Công văn số 234/TCKH-NS về hướng dẫn một số nội dung thực hiện dự toán năm 2023, trong đó có nội dung: “Đối với hợp đồng lao động tại các Hội đặc thù cấp thành phố đã được UBND thành phố thống nhất tại Công văn số 3249/UBND-NV ngày 30/12/2021, thực hiện tạm giao tiền lương 03 tháng cho cán bộ hợp đồng lao động. Đề nghị các Hội phối hợp với phòng Nội vụ thành phố để có văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ chi trả tiền lương đối với cán bộ hợp đồng đảm bảo theo đúng quy định và gửi phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 31/3/2023 để có cơ sở tham mưu UBND thành phố bổ sung kinh phí chi trả tiền lương cho các đối tượng này”.

Trên cơ sở Công văn số 1073/UBND-NV ngày 09/5/2023 của UBND thành phố về thống nhất hợp đồng lao động tại các tổ chức hội cấp thành phố, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 về cấp kinh phí chi trả tiền lương cho cán bộ hợp đồng lao động của các Hội.

**5. Nội dung kiến nghị: Giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố trả lời kiến nghị: các thiết bị tập thể dục ngoài trời tại Quảng Trường 24/3 bị hư hỏng, xuống cấp, đề nghị các ngành quan tâm đầu tư.**

Trả lời: Nội dung trên, UBND thành phố đã giao cho BQLDA ĐTXD thành phố thực hiện dự án sửa chữa và lắp đặt bổ sung các dụng cụ tập thể dục tại Quảng trường 24/3 (tại Thông báo số 466/TB-UBND ngày 16/5/2023). Hiện tại BQLDA ĐTXD thành phố đang phối hợp với đơn vị tư vấn khảo sát lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án để trình thẩm định phê duyệt và dự kiến sẽ triển khai thi công trong tháng 8/2023.

**C. Các nội dung được trả lời tại báo cáo số 342/BC-UBND ngày 30/8/2023 của UBND thành phố về trả lời ý kiến của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười lăm, HĐND tỉnh khoá X**

**1. Nội dung kiến nghị: Việc hỗ trợ giống, phân bón trong sản xuất nông nghiệp theo Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 chậm so với mùa vụ.**

Trả lời: Theo Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 có rất nhiều nội dung hỗ trợ giống cây trồng, phân bón như: Sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao tập trung và lúa hữu

cơ; hỗ trợ sản xuất hoa cây cảnh; hỗ trợ sản xuất rau, củ quả tập trung; hỗ trợ chuyển đổi cây trồng; hỗ trợ phát triển kinh tế vườn,... Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, UBND thành phố tổng hợp, ban hành Kế hoạch triển khai hàng năm.

Năm 2023, UBND thành phố Tam Kỳ đã phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2023 với tổng kinh phí trên 2,2 tỷ đồng và đã được phân bổ cho các địa phương để chủ động triển khai thực hiện. Theo Đề án, có một số mô hình sản xuất được hỗ trợ sau đầu tư, do vậy sẽ có những nội dung hỗ trợ chậm hơn so với mùa vụ.

**2. Nội dung kiến nghị: Sau khi nhà nước đầu tư Bờ kè tại phường Tân Thạnh – thôn Xuân Quý (Tam Thăng), Nhân dân sinh sống tại khu vực này bị ảnh hưởng nặng nề nhưng đến nay các hộ dân chưa được quan tâm, hỗ trợ.**

Trả lời: Ngày 23/8/2023, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4006/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán hỗ trợ diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp và sạt lở do thiên tai tại thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng. Trên cơ sở đó, UBND thành phố sẽ cấp nguồn kinh phí để UBND xã Tam Thăng tổ chức chi hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.

**3. Nội dung kiến nghị: Đề nghị chính quyền các cấp quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa như: thường xuyên tổ chức thăm hỏi các cán bộ lão thành cách mạng, những người có công với cách mạng. Đề nghị cần có chế độ cao hơn cho thân nhân liệt sĩ.**

Trả lời: Theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ thì thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng với mức 1.624.000 đồng/tháng (thân nhân 01 liệt sĩ); mức 3.248.000 đồng (thân nhân 02 liệt sĩ); mức 4.872.000 đồng (thân nhân của 03 liệt sĩ trở lên). Trường hợp thân nhân đang sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng với số tiền là 1.299.000 đồng.

Hiện nay, chế độ đã được điều chỉnh tăng mức trợ cấp ưu đãi theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ như sau: mức 2.055.000 đồng/tháng (thân nhân 01 liệt sĩ); mức 4.110.000 đồng (thân nhân 02 liệt sĩ); mức 6.156.000 đồng (thân nhân của 03 liệt sĩ trở lên). Trường hợp thân nhân đang sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng với số tiền là 1.644.000 đồng.

Ngoài ra, còn được hưởng các chế độ chính sách liên quan như: Điều dưỡng phục hồi sức khỏe, BHYT và các chính sách liên quan khác theo quy định.

Như vậy, chính sách ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ nói riêng, đối với người có công với cách mạng nói chung luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện và thường xuyên được điều chỉnh tăng theo lộ trình phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

**4. Nội dung kiến nghị: Đề nghị quan tâm nhiều hơn đến công tác xóa nhà tạm cho con liệt sĩ.**

Trả lời: Trong thời gian qua, Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố luôn quan tâm thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể, hằng năm vào các dịp Lễ, Tết, kỷ niệm ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7 và các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng quê hương, cùng với chế độ chính sách thăm hỏi của Trung ương, của Tỉnh, lãnh đạo thành phố Tam Kỳ chỉ đạo sâu sát, kịp thời các ngành, đoàn thể từ thành phố đến địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi các Mẹ VNAH, các đồng chí lão thành cách mạng còn sống cũng như từ trần... các đồng chí lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ thành phố trực tiếp đến từng đối tượng để thăm hỏi, động viên tặng quà trong dịp này.

Ngoài ra, UBND thành phố thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời các gia đình chính sách, người có công với cách mạng gặp khó khăn, ốm đau trên địa bàn thành phố. Yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục rà soát các trường hợp người có công với cách mạng theo quy định, thường xuyên ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn... lập danh sách đề nghị thành phố và địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên trong các dịp Lễ, Tết trong năm.

**5. Nội dung kiến nghị: Sau dịch bệnh Covid-19, nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố bị thất nghiệp; đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm, có hướng giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, nhất là thanh niên tại khu vực vùng đông.**

Trả lời: Trong thời gian qua, nhất là sau đại dịch Covid-19 tình trạng thiếu việc làm do các doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng đã ảnh hưởng đến việc làm thường xuyên của người lao động. Trước tình hình trên, UBND thành phố chỉ đạo các địa phương rà soát nhu cầu học nghề, tìm việc làm, kết nối hỗ trợ người lao động với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đồng thời chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện công tác đào tạo nghề cho người lao động nhằm chuyển đổi ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế, qua đó, đã góp phần giải quyết nhu cầu về việc làm của người lao động trên địa bàn; theo kết quả điều tra thu thập thông tin thị trường lao động cuối năm 2022: thành phố Tam Kỳ lao động có việc làm chiếm tỷ lệ 75,94%, lao động thất nghiệp chiếm tỷ lệ 0,19% (165 người), còn lại người không tham gia hoạt động kinh tế (bao gồm: NCT, khuyết tật, hưu trí, học sinh, sinh viên,...) chiếm tỷ lệ 23.87%.

Riêng năm 2023, trên cơ sở các chính sách hỗ trợ, UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện như: Kế hoạch số 287/KH-UBND về phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch số 31/KH-UBND về công tác đưa người lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch số 34/KH-UBND về đào tạo nghề, giải quyết việc làm năm 2023,... đến nay, đã mở 05 lớp đào tạo nghề miễn phí cho hơn 150 người lao động trên địa bàn thành phố có nhu cầu học nghề. Tổ chức Phiên giao dịch việc làm thành phố Tam Kỳ năm 2023, thu hút hơn 300 lao động đến tìm hiểu và đăng ký nhu cầu việc làm, tại Phiên giao dịch đã kết nối Doanh nghiệp tuyển dụng được 58 lao động. Đồng thời, phối hợp đưa 16 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hằng tháng, thường xuyên phối hợp Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng

Nam thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trong và ngoài nước cho người lao động trên địa bàn.

Hiện nay, có nhiều chính sách hỗ trợ về học nghề (Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển du lịch của thành phố Tam Kỳ giai đoạn 2022-2023...), việc làm (Tiểu dự án 3, Dự án 4 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ...).

Trong thời gian qua, các phòng, ban chuyên môn của thành phố đã chủ động phối hợp với các địa phương thường xuyên tuyên truyền, vận động người lao động tham gia học nghề và tìm kiếm việc làm. Đồng thời, tổ chức khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của người lao động nói chung và thanh niên nói riêng trên địa bàn thành phố, tuy nhiên qua các đợt khảo sát thì nhu cầu tham gia đào tạo, học nghề của người lao động rất ít nên rất khó để thành phố thực hiện hỗ trợ theo quy định.

UBND thành phố đề nghị các địa phương rà soát người lao động trên địa bàn có nhu cầu đào tạo nghề, nhu cầu giải quyết việc làm hoặc có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, lập danh sách cụ thể gửi về UBND thành phố (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố) để phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết.

**6. Nội dung kiến nghị: Đề nghị có cơ chế, chế độ cho cán bộ thôn, khối phố đã nghỉ việc như: bảo hiểm, trợ cấp...**

Trả lời: Chế độ phụ cấp của Cán bộ thôn thực hiện chi trả theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay chưa có văn bản quy định cụ thể về cơ chế, chế độ cho cán bộ thôn, khối phố đã nghỉ việc, đa số cán bộ tham gia ở thôn khối phố đều làm công tác kiêm nhiệm và là cán bộ hưu trí đã nhận được chế độ hưu trí. Về các chế độ chính sách cho các đối tượng trên (nếu có) thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

**7. Nội dung kiến nghị: Đối với Bờ kè biển Tam Thanh, đề nghị có chủ trương làm phần bờ kè 05 km còn lại để tránh sạt lở và đầu tư phát triển du lịch.**

Trả lời: Vừa qua một đoạn kè biển Tam Thanh (hơn 100m) bị sạt lở, UBND thành phố đã chỉ đạo BQLDA ĐTXD thành phố triển khai lập hồ sơ dự án và triển khai thực hiện. Hiện nay, dự án đang triển khai thi công (đã hoàn thành phần đóng cọc) và hoàn thành dự án trước mùa mưa bão năm 2023.

Nhằm đảm bảo an toàn cho đoạn kè còn lại (hơn 5km) và phát triển du lịch, UBND thành phố đang phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai hoàn tất các thủ tục nhằm tranh thủ nguồn vốn chuyển đổi nợ của Chính phủ Ý để triển khai dự án “Gia cố kè và trồng rừng ven biển tại xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam”. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư hơn 49 tỷ đồng, sẽ triển khai rà soát gia cố các đoạn kè có nguy cơ sạt lở, nâng cấp, mở rộng tuyến đường bê tông tuyến kè, trồng cây xanh phòng hộ ven biển và các hạng mục phụ trợ. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2023 - 2025. Hiện tại, hồ sơ chủ trương dự án đang được Đại sứ quán Ý đánh giá, xem xét.

**8. Nội dung kiến nghị: Dự án nâng cấp đường từ tuyến Tam Kỳ - Tam Thanh đi thôn Tân Phú đã được triển khai thực hiện nhưng hệ thống thoát nước chưa được thông ra sông; vào mùa mưa nước không có chỗ thoát sẽ chảy ngược lại gây ngập tràn vào các hộ gia đình.**

Trả lời: Dự án sửa chữa, nâng cấp đường nội đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi Tân Phú được UBND thành phố Tam Kỳ với chiều dài tuyến hơn 1,8km với tổng mức đầu tư hơn 21 tỷ đồng, thực hiện theo hình xã hội hóa. Hiện tại dự án đã cơ bản hoàn thành.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt (do Sở Giao thông vận tải thẩm định) thì điểm cuối công thoát nước, tạm thời dùng tại cửa xả dưới gầm cầu cạn tuyến QL40B trước khi thoát ra sông Tam Kỳ.

Nhằm xử lý thoát nước khu vực cuối tuyến, đặc biệt là trước nguy cơ ngập úng trong mùa mưa bão sắp đến, vừa qua UBND thành phố đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải Quảng Nam và đã đề nghị Sở chỉ đạo cho các phòng chuyên môn có các giải pháp nhằm xử lý thoát nước tại khu vực. Qua đó, Sở Giao thông Vận tải đã có văn bản số 2869/SGTVT-KCHT ngày 21/8/2023 thống nhất giải pháp bổ sung đoạn mương tiêu nước nằm bên trái đường bê tông đảm bảo thoát nước ra sông Tam Kỳ. Hiện tại BQLDA ĐTXD thành phố đang triển khai thực hiện và thành phố cũng đã chỉ đạo BQLDA ĐTXD thành phố tiếp tục nghiên cứu các giải pháp thoát nước theo các tuyến đường bê tông hiện trạng nhằm đảm bảo thoát nước tốt hơn nữa khi vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, thành phố cũng đã tiến hành làm việc với Cục đường bộ để thống nhất một số nội dung liên quan đến việc đấu nối tuyến với QL40B nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

**9. Nội dung kiến nghị: Các hồ sơ kiện về đất đai đã nộp cho Tòa án nhưng Tòa án chậm xử lý, đề nghị Tòa án Nhân dân thành phố quan tâm giải quyết sớm.**

Trả lời: Trong những năm gần đây số lượng các vụ tranh chấp liên quan đến đất đai ngày càng gia tăng, mỗi năm trung bình Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ thụ lý giải quyết trên 300 vụ án tranh chấp dân sự, trong đó chủ yếu là tranh chấp đất đai. Mặc dù đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án tranh

chấp về đất đai nhưng nhìn chung vẫn còn chậm, đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, nguyên nhân cụ thể như sau:

- Đất đai là tài sản có giá trị lớn, liên quan trực tiếp đến chỗ ở, nơi thờ tự, nơi sản xuất kinh doanh của cá nhân và tổ chức nên các đương sự tranh chấp rất quyết liệt, phức tạp. Các quy định của pháp luật cũng như các văn bản hướng dẫn về đất đai, giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư... của Nhà nước luôn có sự thay đổi, khó khăn trong cách hiểu cũng như áp dụng trong thực tiễn nên việc thu thập, đánh giá chứng cứ để xét xử gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, trên thực tế việc quản lý hiện trạng, điều chỉnh biên động quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất của địa phương còn nhiều hạn chế nên rất khó khăn trong việc giải quyết các tranh chấp về đất đai;

- Đa số các vụ án tranh chấp dân sự liên quan đến đất đai đương sự chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ khác về đất đai theo quy định tại Điều 100 của Luật đất đai năm 2013. Vì vậy, việc thu thập chứng cứ về nguồn gốc, quá trình kê khai đăng ký, sử dụng đất qua các thời kỳ theo quy định của pháp luật về đất đai gặp nhiều khó khăn;

- Một số trường hợp đương sự trốn tránh, không hợp tác với Tòa án để giải quyết tranh chấp, có nhiều vụ đương sự chống đối không cho Tòa án tổ chức tiến hành đo đạc, thẩm định tại chỗ đối với diện tích đất tranh chấp;

- Khi tiến hành đo đạc, thẩm định đất tranh chấp thì kết quả đo đạc hiện trạng có độ sai lệch lớn so với hồ sơ địa chính (theo quy định của pháp luật thì phải căn cứ diện tích đất thực tế đang sử dụng khi đo đạc để giải quyết). Đồng thời, giữa các hồ sơ địa chính xác lập qua các thời kỳ (Hồ sơ 299/TTg, Hồ sơ 64/CP, Hồ sơ 60/CP và Hồ sơ Cơ sở dữ liệu) cũng có sự chênh lệch về diện tích đất (biến động tăng hoặc giảm) và sai lệch về vị trí đất (chỉ mức tương đối). Do đó, Tòa án phải tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các mâu thuẫn về số liệu, nguyên nhân biến động tăng giảm diện tích và việc thu thập chứng cứ này cũng rất khó khăn do phương tiện, kỹ thuật lập hồ sơ địa chính qua các thời kỳ là khác nhau và thời gian lưu trữ hồ sơ đã lâu cùng với việc chia tách, thành lập cơ quan, đơn vị chuyên môn về quản lý đất đai và việc chia tách xã, phường cũng ảnh hưởng đến thời gian tra cứu, cung cấp thông tin, hồ sơ địa chính của các cơ quan quản lý đất đai bị chậm.

- Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 thì hộ gia đình không còn là chủ thể của giao dịch dân sự. Do đó, khi giải quyết tranh chấp đất đai mà quyền sử dụng đất là tài sản chung của các thành viên hộ gia đình thì việc xác định thời điểm phát sinh quyền sử dụng đất của hộ gia đình là cần thiết để xác định thành viên nào có quyền sử dụng đất chung trong hộ gia đình, từ đó Tòa án đưa họ vào tham gia tố tụng, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật.

Nhưng việc xác định thời điểm hộ gia đình có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất thì trong hộ gia đình có bao nhiêu thành viên, những thành viên nào có hoặc không có quyền sử dụng đất chung theo quy định của Luật đất đai năm 2013 và Bộ luật dân sự năm 2015 là rất khó khăn.



10. Nội dung kiến nghị: **Thuế đất phi nông nghiệp của nhà ở nhân dân quá cao, đề nghị xem xét điều chỉnh phù hợp.**

Trả lời:

- Theo Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì việc tính thuế SDĐPNN được quy định như sau:

Điều 5. Căn cứ tính thuế **“Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất”**.

Điều 6. Giá tính thuế:

“1. Giá tính thuế đối với đất được xác định bằng diện tích đất tính thuế nhân với giá 1m<sup>2</sup> đất.....

3. Giá của 1m<sup>2</sup> đất theo mục đích sử dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định và ổn định theo chu kỳ 5 năm.”.

Điều 7, quy định về thuế suất đối với đất ở như sau:

“+ Diện tích trong hạn mức: 0,03%;

+ Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức: 0,07%;

+ Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức: 0,15%.”.

- Giá đất tính thuế SDĐPNN của UBND tỉnh:

Năm 2022 là năm đầu của chu kỳ ổn định giá đất tính thuế SDĐPNN 5 năm 2022-2026, giá đất tính thuế SDĐPNN được áp dụng theo quy định tại các Quyết định sau của UBND tỉnh:

+ Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (**thay thế cho Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và một số Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh**);

+ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, giá đất tính thuế SDĐPNN năm 2022 (chu kỳ 2022-2026) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tăng cao so với giá đất tính thuế SDĐPNN của chu kỳ 2017-2021. Do đó, dẫn đến số thuế SDĐPNN phải nộp từ năm 2022 (chu kỳ 5 năm 2022-2026) đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sự biến động lớn, có địa bàn, khu vực số thuế phải nộp tăng gấp nhiều lần so với năm 2021 về trước

**D. Các nội dung được trả lời tại báo cáo số 299/BC-UBND ngày 26/7/2023 của UBND thành phố về trả lời ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tại Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền thành phố với**

**nhân dân các phường nội thị về đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh và nếp sống văn hoá văn minh đô thị.**

**1. Nội dung:** *Về tình trạng vãi gạo muối ra đường vào những dịp lễ, tết vẫn còn tiếp diễn, làm mất mỹ quan và vệ sinh môi trường.*

**Trả lời:** Đây là một trong những hoạt động tín ngưỡng mang tính tâm linh của người dân đã có từ lâu và hiện nay vẫn còn tình trạng vãi gạo, muối ra đường khi cúng kính vào những dịp lễ, tết. Để hạn chế, khắc phục tình trạng này, thời gian qua thành phố Tam Kỳ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền đến người dân và nhìn chung đã có nhiều chuyển biến tích cực. Để khắc phục tình trạng này trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành của thành phố và UBND các xã, phường cùng với Mặt trận, đoàn thể địa phương tiếp tục tuyên truyền người dân không vãi gạo, muối ra đường khi cúng kính vào những dịp lễ, tết... mà cần bỏ vật phẩm vào vật đựng phù hợp, để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị Tam Kỳ.

**2. Nội dung:** *Việc vận động nhân dân làm bảng hiệu đồng bộ, việc đặt tên đường, số nhà còn nhiều khó khăn, bất cập, kéo dài.*

**Trả lời:**

2.1. Đối với việc vận động nhân dân làm biển hiệu đồng bộ: Thời gian qua nhằm từng bước hình thành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân để chủ động tham gia tích cực với thành phố xây dựng đô thị mỹ quan, trật tự, “xanh - sạch - đẹp” với thông điệp: “*Đường thông, hè thoáng với sự chung tay đóng góp của mọi người dân thành phố*”. Ngày 02/11/2021, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-UBND về triển khai thí điểm mô hình biển hiệu, bảng quảng cáo tại hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh ngoài việc treo đặt biển hiệu, bảng quảng cáo tại cơ sở kinh doanh theo quy định pháp luật, có thể lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo tại cơ sở kinh doanh đảm bảo theo mô hình thí điểm do UBND thành phố triển khai, đặc biệt vận động nhân dân triển khai thực hiện đồng bộ trên một số tuyến đường chính đang xây dựng tuyến phố văn minh tại địa phương.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố thiết kế mô hình mẫu và phối hợp với các địa phương khảo sát một số tuyến đường chọn thí điểm để địa phương triển khai (Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Trưng Nữ Vương) với số lượng dự kiến lắp đặt bảng hiệu đồng bộ khoảng 306 hộ kinh doanh; ngoài ra các tuyến còn lại (ưu tiên các tuyến đang xây dựng tuyến phố văn minh đô thị), các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hướng dẫn các hộ kinh doanh trên các tuyến đường trên địa bàn triển khai.

Ngày 29/4/2022, UBND thành phố ban hành Công văn số 806/UBND-VHTT về việc đôn đốc triển khai Kế hoạch thí điểm mô hình biển hiệu, bảng quảng cáo tại hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên qua thời gian, việc triển khai thực hiện theo kế hoạch chưa được các địa phương quan tâm, chưa có kế hoạch phổ biến, vận động và hướng dẫn các hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh tại địa phương

triển khai thực hiện mô hình lắp đặt biển hiệu, bảng quảng cáo đảm bảo theo hướng dẫn của thành phố.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND, ngày 02/11/2022 của UBND thành phố và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, địa điểm thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động trực quan chính trị của thành phố, địa phương; đồng thời góp phần đảm bảo trật tự văn hóa, tạo cảnh quan văn minh đô thị của thành phố; chấm dứt triệt để tình trạng các biển hiệu (hộp đèn) có chân đứng đặt trên lề đường, vỉa hè gây ảnh hưởng an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. UBND thành phố đã ban hành Phương án số 36/PA-UBND ngày 31/5/2023 về việc thí điểm đầu tư và xã hội hóa hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên một số tuyến đường thành phố Tam Kỳ; trong đó, có nội dung hướng dẫn các địa phương xã hội hóa triển khai đồng bộ việc lắp đặt hộp đèn Led tại cơ sở kinh doanh; thí điểm tuyến đường Phan Châu Trinh (Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Trần Cao Vân).

UBND thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ động làm việc với một số doanh nghiệp để vận động hỗ trợ xã hội hóa đầu tư thí điểm và ngoài ra đã phối hợp với UBND phường An Xuân, Phước Hòa tổ chức họp các hộ dân liên quan để tuyên truyền vận động và hướng dẫn lý ý kiến về cách thức thực hiện, tuy nhiên việc hưởng ứng thực hiện của các hộ dân còn khá ít nên một phần ảnh hưởng đến việc triển khai tại các địa phương.

Thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin thành phố cùng với UBND các xã, phường tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh triển khai thực hiện nội dung này một cách đồng bộ để góp phần xây dựng thành phố trật tự, văn minh.

## 2.2. Đối với việc đặt tên đường, số nhà còn nhiều khó khăn, bất cập, kéo dài

Thời gian qua, UBND thành phố đã xây dựng các Phương án đặt, đổi, điều chỉnh giới hạn tên đường trên địa bàn thành phố, trình HĐND, UBND tỉnh thông qua; đến nay toàn thành phố có 293 tên đường đã đặt tên và được HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết thông qua. Trong quá trình rà soát xây dựng Phương án đặt, đổi, điều chỉnh tên đường hằng năm, các ngành chuyên môn của thành phố đã thực hiện đảm bảo các quy trình, nguyên tắc, điều kiện theo các quy định liên quan như: Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20/3/2006 của Bộ VHTT (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND, ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, riêng các tuyến đường đã hoặc đang đầu tư chưa đảm bảo điều kiện theo các quy định nêu trên, UBND thành phố sẽ không đưa vào danh mục các tuyến đường đề nghị đặt tên.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết đặt, đổi, điều chỉnh tên

đường tại các địa phương thì việc lắp đặt số nhà còn nhiều bất cập, vẫn còn một số trường hợp bị trùng số, một số tuyến đường chưa thể lắp đặt biển số nhà, lý do điểm đầu chưa được xác định rõ ràng, nhà cửa chưa được xây dựng ổn định.

Vấn đề này, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, giải quyết (Công văn số 1835/UBND-VP, ngày 31/8/2022 của UBND thành phố về việc triển khai thực các Quyết định số 2096/QĐ-UBND, ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh).

**3. Nội dung:** *Về thực trạng tình hình lấn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông tại chợ Tam Kỳ và chợ Hòa Hương*

#### **Trả lời:**

3.1. Đối với chợ Tam Kỳ: Qua rà soát thì có khoảng hơn 300 hộ thường xuyên lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán. Cụ thể tại tuyến đường Bạch Đằng có hơn 100 hộ, khu vực hai bên chợ trên tuyến đường Lương Đình Thứ và Nguyễn Công Trứ khoảng 100 hộ, tuyến đường Phan Đình Phùng và Trần Cao Vân khoảng 100 hộ. Các hộ buôn bán các mặt hàng như bán cá, quần áo, trái cây, rau sống,...

#### 3.2 Đối với chợ Hòa Hương:

- Tuyến đường Lê Văn Hưu (Điểm đầu từ Phan Châu Trinh đến đường Chiến Thắng): Chiều dài 210m, vỉa hè quá chật, có tổng số 30 hộ kinh doanh, buôn bán, trong đó có 06 hộ kinh doanh cố định và 23 hộ buôn bán trên vỉa hè và 01 hộ bán lưu động, bán các loại hàng như rau, củ quả, hàng lagim..., gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

- Tuyến đường Chiến Thắng: BQL Chợ Tam Kỳ bố trí cho thuê mặt bằng kinh doanh trên vỉa hè tuyến đường này, để xe dưới lòng đường làm mất an toàn giao thông.

Nguyên nhân xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường gây mất an toàn giao thông tại chợ Tam Kỳ và chợ Hòa Hương là do mặt bằng các chợ quá tải không có chỗ bố trí cho các hộ kinh doanh, buôn bán.

Do đó, để khắc phục tình trạng này trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban quản lý Chợ Tam Kỳ cùng với ngành và địa phương liên quan tập trung giải quyết như sau:

- Đối với chợ Tam Kỳ:

+ UBND thành phố sẽ chỉ đạo Ban Quản lý chợ và các ngành chức năng có phương án, bố trí, sắp xếp các hộ kinh doanh, buôn bán không đúng nơi quy định về chợ An Sơn.

+ Trước mắt, UBND thành phố chỉ đạo các ngành liên quan và UBND phường Phước Hòa tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán. Đối với tuyến đường Bạch Đằng (đoạn từ miếu Bà đến cầu Kỳ Phú 1, 2), yêu cầu UBND phường Phước

Hòa, Ban Quản lý chợ Tam Kỳ lập phương án, bố trí tạm thời các hộ buôn bán, kinh doanh trên vỉa hè của tuyến đường này.

- Đối với chợ Hòa Hương:

+ Hiện nay, UBND phường Hòa Hương đã thiết lập và xây dựng 02 hệ thống Camera, âm thanh giám sát và điều khiển từ xa, tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị tại đường Lê Văn Hưu, khu vực chợ Hòa Hương. UBND thành phố sẽ chỉ đạo các ngành chức năng và Ban Quản lý chợ lập phương án di chuyển các hộ buôn bán và giết mổ gia cầm về chợ An Sơn. Sau đó bố trí, sắp xếp lại các hộ buôn bán, lấn chiếm tuyến đường Lê Văn Hưu vào chợ Hòa Hương; đồng thời chỉ đạo BQL chợ chấm dứt cho thuê vỉa hè đường Chiến Thắng, sắp xếp lại gian hàng ăn uống, khu vực để xe để không ảnh hưởng gây mất an toàn giao thông.

Trong khi chờ đợi phương án, bố trí, sắp xếp việc buôn bán cho người dân tại khu vực này, UBND phường Hòa Hương phối hợp với Đội quy tắc đô thị thành phố Tam Kỳ xây dựng kế hoạch, tổ chức ra quân, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường Lê Văn Hưu làm nơi kinh doanh, buôn bán.

**4. Nội dung:** *Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán và tập kết vật liệu xây dựng còn diễn ra nhiều nơi.*

**Trả lời:** UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị; đồng thời thường xuyên lập kế hoạch, ra quân xử lý nghiêm các hộ kinh doanh, buôn bán để vật liệu xây dựng... lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán góp phần xây dựng đô thị ngày càng sạch, đẹp.

**5. Nội dung:** *Các vấn đề liên quan đến khu du lịch sinh thái Vườn Cừa như: nuôi cá lồng bè trên sông Tam Kỳ chưa được giải quyết dứt điểm*

**Trả lời:**

UBND thành phố chỉ đạo xử lý tháo dỡ lồng bè nuôi cá tại các sông trên địa bàn thành phố tại Thông báo số 356/TB-UBND ngày 19/4/2022 và Thông báo số 990/TB-UBND ngày 12/7/2022. Theo đó, UBND thành phố chỉ đạo phòng Kinh tế thành phố phối hợp, rà soát số lượng lồng bè và đề nghị các địa phương liên quan thông báo cho các chủ đang nuôi cá lồng bè chấm dứt nuôi cá trên các sông, tiến hành thu hoạch và tháo dỡ trước ngày 30/9/2022. Sau ngày 30/9/2022, các địa phương tiến hành tổ chức kiểm tra, nêu phát hiện hộ nào còn tiếp tục nuôi thì xử lý theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước và giao thông đường thủy tại các nhánh sông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn một số trường hợp nuôi cá lồng bè trên sông chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm.

Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với phòng Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định và có văn bản hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính trong việc nuôi cá lồng bè để có cơ sở triển khai thực hiện dứt điểm.

**6. Nội dung:** Cần quy hoạch sắp một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp vào trong khu cụm công nghiệp, không mở cơ sở kinh doanh trong đô thị.

**Trả lời:** Nội dung này, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên môi trường, phòng Văn hóa - Thông tin và các địa phương liên quan tiến hành khảo sát, báo cáo một số vấn đề liên quan đến di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, cháy nổ, mỹ quan đô thị trên địa bàn nội thành vào các khu, cụm công nghiệp. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ nguồn kinh phí để đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Trường Xuân 2 để di dời các cơ sở này.

**7. Nội dung:** Tình hình An ninh trật tự (ANTT) liên quan đến tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

**Trả lời:**

Trong thời gian qua, tình hình ANTT trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các loại tệ nạn như ma túy vẫn còn xảy ra, có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt đã len lỏi trong học sinh sinh viên. Đặc biệt trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các nhóm thanh thiếu niên (từ 14 đến 18 tuổi) mang theo nhiều hung khí nguy hiểm, đi xe máy lạng lách, đánh võng, tụ tập giải quyết mâu thuẫn, đánh nhau, gây mất ANTT trên địa bàn thành phố, gây bức xúc trong nhân dân.

Nắm bắt được tình hình trên, UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố triển khai nhiều biện pháp công tác, tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân những quy định của pháp luật về xử lý hành vi liên quan đến tệ nạn ma túy, gây mất trật tự trên địa bàn. Tổ chức tuần tra, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, bắt xử lý các đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ, 18 đối tượng phạm tội (Gồm: 04 vụ 04 đối tượng Tàng trữ trái phép chất ma túy, 03 vụ 05 đối tượng Mua bán trái phép chất ma túy; 03 vụ 09 đối tượng Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Giảm 05 vụ 17 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022), xử lý hành chính 93 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, phạt 118,3 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố 02 vụ - 24 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, ngoài ra, tổ tuần tra Công an thành phố và Công an xã, phường đã phát hiện, ngăn chặn 03 lượt các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, chuẩn bị đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

**8. Nội dung:** Việc đấu tranh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, gây rối trật tự công cộng trong thời gian đến.

**Trả lời:**

Qua thực tiễn công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội như ma túy, gây rối trật tự công cộng cho thấy, đa số các đối tượng là người địa phương

khác (17/19 bị can bị khởi tố về các tội liên quan đến ma túy, 18/24 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng), do đó công tác phòng ngừa, phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Tổ chức cho các cơ sở kinh doanh, quán cafe,... viết cam kết không để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh của mình. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ma túy, gây rối trật tự công cộng.... Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào tố cáo, tố giác tội phạm... để kịp thời phát hiện và kiểm soát tội phạm.

**9. Nội dung:** Các vấn đề liên quan đến khu du lịch sinh thái Vườn Cừa như: cây Sưa gây mất an toàn giao thông chưa được giải quyết dứt điểm

**Trả lời:**

Hiện nay, Cây Sưa dọc hai bên tuyến đường Hương Trà đã được trồng từ rất lâu. Trước đây, khi tuyến đường này khi chưa được đầu tư mở rộng thì có một số cây Sưa nằm sát ven đường không ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường Hương Trà đã được UBND thành phố đầu tư hạ tầng, mở rộng, nâng cấp tư hệ thống điện chiếu sáng công cộng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phục phục cho nhân dân đi lại được thuận lợi trên tuyến đường này; đồng thời vẫn thực hiện công tác bảo tồn hàng Sưa cổ thụ để tiếp tục phát huy và giữ gìn nét đặc trưng của Lễ hội "Tam Kỳ - Mùa Hoa sưa".

Trong thời gian đến, UBND thành phố Tam Kỳ sẽ chỉ đạo các ngành liên quan làm thêm gờ giảm tốc hai đầu thuộc khu vực đoạn đường Vườn Cừa và cho sơn phản quang trên những cây Sưa có khả năng gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông tại khu vực.

**10. Nội dung:** Dự án hồ điều hòa An Xuân còn nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết như: Ô nhiễm môi trường, ngập úng...

**Trả lời:**

Dự án hoàn thiện cảnh quan hồ điều hòa An Xuân và khu vực xung quanh hồ đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6109/QĐ-UBND ngày 30/10/2020. Hiện nay nhà thầu đã tổ chức triển khai thi công hoàn thành cơ bản các hạng mục trong phạm vi có mặt bằng của dự án, đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng.

- Ngày 21/6/2023, BQL các dự án đầu tư và xây dựng đã phối hợp cùng với UBMTTQVN, các đơn vị phòng, ban tham gia khảo sát đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường tại dự án hồ điều hòa An Xuân.

+ Hiện nay, Nhà thầu đã hoàn thiện công tác thảm nhựa mặt đường để giải quyết vấn đề ô nhiễm bụi do nền đường cấp phối đá dăm gây ra.

+ Theo hồ sơ thiết kế BVTC được duyệt và thực tế đang triển khai thi công ngoài hiện trường thì hướng thoát nước chính của dự án là mương hộp B=3m kết nối thông ra mương thoát nước B=3m nằm dưới lòng đường Trần Cao Vân (đầu nối vào cống Quảng Thành có khẩu độ rộng 6m) và là tuyến giao thông kết nối khu vực hồ với các tuyến đường lân cận. Đoạn nhánh tuyến này dài khoảng 100m, cần phải

giải tỏa trắng khoảng 03 hộ. Dự kiến công việc bồi thường - giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân này để thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước là đến tháng 12/2023.

Để giải quyết việc thoát nước cho khu vực dự án khi mùa mưa bão sắp tới, cũng như chia sẻ năng lực thoát nước rất lớn từ hồ An Xuân và khu vực xung quanh hồ An Xuân, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dự án ĐTXD cùng với các đơn vị liên quan khảo sát hiện trạng thực tế để đề xuất xem xét quyết định cho đầu tư dự án khơi thông và làm hệ thống thoát nước từ hồ An Xuân đến điểm đầu cống Quảng Thành cũ nhằm giải quyết thoát nước hồ An Xuân vào cống Quảng Thành theo hướng hiện trạng (hướng thoát nước phụ trợ).

Hiện nay, nhà thầu đã thi công đoạn mương B=1,5m kết nối từ cống B=3m chạy dọc sau lưng vệt KDC Phan Châu Trinh với chiều dài đạt khoảng 20/100m; đồng thời đơn vị thi công đã dọn dẹp mặt bằng, tiến hành đắp đất, đang nạo vét mương đoạn phía tiếp giáp với thượng lưu cống Quảng Thành.

Dự kiến đến cuối tháng 9/2023 phần mương dọc thoát nước theo đường mương cũ ra cống Quảng Thành sẽ hoàn thành, sẽ giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm (do việc người dân tự xả thải, rác bần...) của khu vực này.

**11. Nội dung:** *Nhiều tuyến đường trong khu dân cư trên địa bàn thành phố người dân lấn chiếm lối thoát hiểm gây tiềm ẩn những mối nguy hiểm.*

**Trả lời:** Nội dung này, UBND thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, UBND các xã, phường ra quân xử lý, tháo dỡ các công trình chiếm dụng lối thoát hiểm tại các khu dân cư. Đến nay, các xã, phường đã triển khai thực hiện và đem lại những kết quả nhất định. Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện, xử lý dứt điểm nội dung này.

**12. Nội dung:** *Tình trạng trâu, bò, chó thả rông trên nhiều tuyến đường, tiểu tiện phóng uế bừa bãi gây mất mỹ quan đô thị*

**Trả lời:** Nội dung này, UBND thành phố đã chỉ đạo Đội Quy tắc đô thị phối hợp cùng UBND các xã, phường ra quân lập lại trật tự, đồng thời kiểm tra xử lý tình trạng chăn thả trâu, bò trên dải phân cách trên các tuyến đường, trong các khu dân cư,... Để giải quyết dứt điểm vấn đề này, UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó vừa tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không chăn thả trâu, bò, thả rông chó trên các tuyến đường; vừa căn cứ các quy định của pháp luật để xử lý.

**13. Nội dung:** *Việc thu gom rác thải sinh hoạt tại một số kiệt, hẻm nhỏ mà xe rác không vào được trên địa bàn thành phố còn nhiều bất cập.*

**Trả lời:** Để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan của thành phố, thời gian qua, UBND thành phố chỉ đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Đối với các tuyến đường xe vào được kể cả xe đẩy thì thu gom tại nhà, đối với các hẻm nhỏ mà xe đẩy không vào được thì các



hộ dân tự tập kết rác thải ra khu vực quy định để Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam thu gom.

**14. Nội dung:** *Nhiều nút giao thông chưa được khớp nối, chưa có hệ thống tín hiệu đèn giao thông ảnh hưởng đến mỹ quan và nguy cơ gây ra tai nạn giao thông*

**Trả lời:** Hiện nay, trên địa bàn thành phố nhiều nút giao thông chưa được đầu tư hoàn thiện như Hồ Nghinh - Trần Thủ Độ, Bạch Đằng – Duy Tân, Bạch Đằng – Trần Đại Nghĩa,... đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông, UBND thành phố đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp cùng Công an thành phố và các đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất một số giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc để giảm tốc độ, lắp đặt biển báo tốc độ cho phép trên các tuyến đường.

**15. Nội dung:** *Cần có những biện pháp, cách làm hay về trồng cây xanh và hoa trong xây dựng thành phố*

**Trả lời:** Để trang trí, làm đẹp đô thị Tam Kỳ, thời gian qua UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị làm việc, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy và các cơ quan, đơn vị xây dựng mô hình bồn hoa công sở và đã triển khai thực hiện hiệu quả. Bên cạnh đó, UBND thành phố chỉ đạo BQL các dự án đầu tư và xây dựng thành phố, UBND các xã, phường trồng mới, thay thế, chăm sóc cây xanh thảm cỏ trên các dải phân cách, tiêu hoa viên, vỉa hè,... và đang tiếp tục nghiên cứu cách làm về trồng cây xanh và hoa trong thành phố góp phần xây dựng thành phố Tam Kỳ “Xanh - Sạch - Đẹp”.

**16. Nội dung:** *Khi hình thành các tuyến giao thông mới, một số khu dân cư bị chia cắt dẫn đến người dân khu này đi ngược chiều để thuận tiện cho công việc. Cần quan tâm tháo gỡ khó khăn này.*

**Trả lời:** Hiện nay trên địa bàn thành phố có một số tuyến đường có dải phân cách như đường Nguyễn Tất Thành, Hùng Vương, Nguyễn Hoàng. Hiện nay, do thói quen, thuận lợi (quãng đường ngắn) nên có một số người dân đã đi ngược chiều gây mất an toàn giao thông; việc này đã giải quyết lắp đặt biển báo đường 1 chiều và UBND thành phố đã giao cho Công an thành phố thường xuyên ra quân kiểm tra, xử lý tại các vị trí đi ngược chiều này.